

Những mái nhà ấm tình chị em



Bà Nguyệt (người bên trái) ở thôn Trung, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy bên căn nhà mái bằng mới.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, những năm qua, bằng việc phát huy nội lực và sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã giúp nhiều hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân có mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống.

Đến thăm gia đình chị Đào Thị Nhung ở thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), chúng tôi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ đơn thân khác khổ. Ngôi nhà mái bằng kiên cố trị giá 130 triệu đồng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để tháng 5 này mẹ con chị được ở trong ngôi nhà mới. Chị Nhung chia sẻ: Gia đình tôi vốn thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tài sản chỉ có căn nhà cấp 4 lụp xụp, mỗi lần mưa gió hai mẹ con phải chạy sang ở nhờ nhà hàng xóm. Bản thân tôi làm nông nghiệp và chạy chợ bán muối, ngày cao nhất thu nhập cũng chỉ vài chục nghìn đồng không dám mơ đến căn nhà cả trăm triệu đồng... Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình chị, đầu năm 2017, Hội LHPN xã Quỳnh Hội đã chung tay hỗ trợ 50 triệu đồng, ủng hộ ngày công và vận động bà con lối xóm, các nhà hảo tâm quyên góp, giúp chị Nhung xây dựng căn nhà mái bằng 3 gian với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Với chị Nhung, căn nhà chính là niềm an ủi, động viên thiết thực nhất để những người như chị vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Cùng cảnh phụ nữ đơn thân, bà Hoàng Thị Nguyệt, 63 tuổi, thôn Trung, xã Thái Giang (Thái Thụy) cũng vừa có niềm vui nhận công nhà mới. Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em nhưng bà Nguyệt từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi và không được nhanh nhẹn như người khác. Không lập gia đình cũng không có nhà ở, bà sống nhờ trong căn nhà ngói nhỏ của người em trai. Đối với bà Nguyệt, một ngôi nhà kiên cố, che nắng che mưa có

lẽ là cả một niềm mơ ước. Chị Bùi Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã Thái Giang cho biết: Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Nguyệt, năm 2016, Hội LHPN huyện Thái Thụy đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội LHPN xã quyên góp, ủng

Ông Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ



Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của hội LHPN các cấp là một hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa, được hội viên và nhân dân địa phương hưởng ứng cao. Với nhiều đổi mới và sáng tạo trong cách làm, những hoạt động tình nghĩa của hội không chỉ phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng lối sống nhân ái, văn minh, đoàn kết trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Phương Hiền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thái Thụy



Nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp hội LHPN trong huyện đã xây dựng được 18 ngôi nhà mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ 620 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp hội tiếp tục vận động, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương tặng gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát và quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Mấy, thôn Đông Dương, xã Thụy Dũng. Đến nay gia đình đang chuẩn bị mọi điều kiện để khởi công trình, dự kiến sẽ khánh thành vào dịp 20/10/2017.

Chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hưng Hà



Năm 2016, các cấp hội LHPN trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp xây dựng quỹ mái ấm tình thương, đến nay được 116 triệu đồng, giúp xây dựng 4 mái ấm cho phụ nữ nghèo của 4 xã Điện Nông, Minh Khai, Chí Hòa, Thống Nhất. Đặc biệt, để đa dạng các hoạt động giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, từ đầu năm 2017, toàn huyện có 11/35 xã, thị trấn phát động xây dựng quỹ vì phụ nữ nghèo, số tiền quyên góp được sẽ dành để giúp hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.

phải đi từng nhà vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì giờ đây, những hoạt động này đã thành nề nếp. Chỉ cần chỉ hội thôn thông báo qua loa phát thanh các trường hợp cần giúp đỡ, chị em hội viên sẽ tự động đến ủng hộ.

Bà Nguyệt, chị Nhung là hai trong số rất nhiều trường hợp được các cấp hội LHPN giúp đỡ "an cư", ổn định cuộc sống thời gian qua. Hướng ứng cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, trong 5 năm (2011 - 2016), các cấp hội LHPN trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia; đồng thời tập trung khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, dột nát, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh việc phát huy nội lực, các cấp hội cũng tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân giúp đỡ, ủng hộ. Từ năm 2011 đến nay, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa xấp xỉ 160 căn nhà với trị giá gần 5 tỷ đồng, ủng hộ hàng nghìn ngày công, giờ làm, quà tặng cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh giúp "an cư", các cấp hội LHPN cũng giúp hội viên lập nghiệp thông qua các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chỉ tính riêng năm 2016, các cấp hội trong toàn tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức tín dụng thực hiện các hoạt động ủy thác cho 67.870 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ đến nay đạt 1.373 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ cũng được triển khai thường xuyên, hiệu quả, góp phần giúp chị em nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

THÙY DUNG

Nhìn lại phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"

Cùng với đồng bào có đạo trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, các chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 867 chùa, 520 vị chức sắc và gần 160.000 tín đồ Phật tử. Thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", các vị chức sắc, tăng ni luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Phật tử thực hiện tốt quyên, nghĩa vụ công dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư. Sự thấy Thích Đàm Âu, trụ trì chùa Thiện Tường, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Thông qua các nghi lễ sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, nhà chùa thường giáo hóa cho các Phật tử tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của Đức Phật, làm nhiều điều thiện, tránh xa điều ác, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, làm tròn bổn phận của mình đối với đạo pháp và quê hương, đất nước.

Hàng năm, việc tổ chức các lễ hội, ngày lễ của các chùa để bảo đảm đúng nghi lễ của Phật giáo, không xa hoa, lãng phí, bài

trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Việc kiến thiết, xây dựng, tôn tạo chùa và các công trình phụ cận đều được thực hiện đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các chức sắc, tăng ni, Phật tử còn gương mẫu tham gia xây dựng Giáo hội, thực hiện Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; không ngừng tu luyện, học tập giáo lý, giáo luật, tìm hiểu pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong lối sống để tu hành theo đạo pháp, tích cực xây dựng tổ chức Hội hội vững mạnh; định kỳ tổ chức các khóa an cư kiết hạ, kỳ ba tảo để tăng ni sinh hoạt, tu dưỡng bản thân, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm, thực hiện những lời Phật dạy.

Nhận thức rõ trách nhiệm của người tu hành là siêng năng việc đạo nhưng không sao nhãng việc đời,

các vị chức sắc và nhà tu hành còn tích cực tham gia công tác xã hội và hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều vị tăng ni đã được tin nhiệm bầu vào các cơ quan dân cử, tham gia Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Hiện nay có 33 vị tăng ni là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hướng ứng các cuộc vận động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào vùng thiên tai, các tăng ni, Phật tử tham gia bằng nhiều hình thức như ủng hộ quỹ, đóng góp kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo, tặng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, công cụ lao động sản xuất...

Ông Phan Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban



Chùa Phúc Minh, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu".

Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, trụ trì chùa Phúc Minh, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư



Thời gian qua, ban trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tăng ni, Phật tử chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tích cực xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu". Qua thực hiện phong trào, nhiều chùa được sửa chữa, trùng tu, tôn tạo ngày càng khang trang góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc; các hoạt động Phật sự được tổ chức đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân, góp phần củng cố các giá trị đạo đức và giảm bớt các tệ nạn xã hội; các hoạt động nhân đạo, từ thiện đạt kết quả tốt đẹp; qua đó, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy được tinh thần tâm sáng hướng thiện, từ bi cứu khổ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa tôn giáo dân tộc.

Ông Trần Văn Xương, Phó Chủ tịch HĐND xã Nam Thịnh (Tiền Hải)



Các hoạt động xây dựng, tu bổ công trình, tổ chức lễ hội đều được các chùa trên địa bàn bảo cáo chính quyền và chỉ thực hiện khi được cho phép. Đối với các phong trào, hoạt động của địa phương, tăng ni, Phật tử đều tích cực tham gia, đặc biệt là hoạt động "Đến nơi đáp nghĩa", chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Bà Nguyễn Thị Vưu, Phật tử chùa Nguyệt Quang, xã Tây Tiến (Tiền Hải)



Thông qua các hoạt động Phật sự, các tăng ni, trụ trì nhà chùa đã giảng giải giáo lý của đạo Phật lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương; nhắc nhở việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình chăm chỉ học tập, lao động, thực hiện nếp sống văn hóa, không phạm tội, mắc tệ nạn xã hội.

THANH HUYỀN

Thời gian qua, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xếp thứ nhất về chất lượng bệnh viện trong 12 bệnh viện tuyến huyện của tỉnh. Được tách ra từ Chi bộ hệ Nội trước đây, Chi bộ Đông y, phục hồi chức năng, các bệnh nhiệt đới và dinh dưỡng tiết chế hiện có 14 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Chi bộ cho biết: Các đảng viên tuy sinh hoạt trong cùng một chi bộ nhưng làm việc tại 4 khoa, phòng chuyên môn khác nhau nên gây khó khăn trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt cũng như quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ luôn duy trì tốt nề nếp sinh hoạt vào ngày 3 hàng tháng. Ngoài ra, để

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG Khẳng định vai trò lãnh đạo

công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn được toàn diện, trước mỗi buổi sinh hoạt, Chi ủy thường họp, chuẩn bị trước nội dung. Do trưởng các khoa, phòng đều trong Chi ủy nên thuận lợi cho việc tổ chức triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả. Theo đồng chí Đỗ Minh Trọng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng: Cùng với việc duy trì nề nếp sinh hoạt, Đảng ủy còn thường xuyên chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng và quan tâm phát triển đảng viên mới (năm 2016 kết nạp 10 đảng viên mới). Thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch

cán bộ các khoa, phòng, tạo điều kiện cho cán bộ trong diện quy hoạch được tham gia đào tạo nâng cao trình độ; coi đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trước mắt cũng như lâu dài của bệnh viện. Năm 2016, Bệnh viện đã cử 5 bác sĩ đi học thạc sĩ, chuyên khoa cấp I về ngoại khoa, nội, nhi, sản; 2 cán bộ học chuyên khoa cấp I về dược, xét nghiệm; gần 40 cán bộ đi học đại học, cao đẳng điều dưỡng, hộ sinh, xét nghiệm, dược; đồng thời tổ chức nhiều đợt cán bộ đi học tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Song song với việc tập trung xây dựng, củng cố tổ

chức đảng, thời gian qua, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chuyên môn. Năm 2016, Bệnh viện đã tổ chức khám cho 147.974 lượt người, tăng 107% so với năm 2015; điều trị nội trú cho 15.110 lượt, tăng 116% so với năm 2015; tổng số ca thủ thuật 29.203 ca, so với năm 2015 tăng 142%. Các chỉ tiêu cận lâm sàng đều đạt theo kế hoạch. Nhiều hoạt động cải tiến chất lượng của Bệnh viện đã được triển khai. Cụ thể, nhằm giảm thời gian chờ khám bệnh, Bệnh viện



Cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc.

đã tăng từ 15 bàn khám lên 20 bàn vào các buổi sáng. Cán bộ Khoa Khám bệnh hàng ngày đi trước 30 phút, bệnh viện linh hoạt hoá đơn đổi về sớm buổi chiều; đồng thời tăng cường cho Khoa Khám bệnh bác sĩ, điều

dưỡng vào buổi sáng và những giờ cao điểm. Bệnh viện cũng đã thành lập tổ chăm sóc khách hàng bố trí ở 3 vị trí để hướng dẫn người bệnh và thực hiện công tác truyền thông sức khỏe tại Khoa Khám bệnh. Ngoài

ra, trong năm Bệnh viện đã bố trí lại khu vực khám tiểu đường, tăng số cán bộ lấy máu xét nghiệm và tăng số lần trả kết quả, chính vì vậy đã giảm thời gian chờ của người bệnh đáng kể. Việc thanh toán viện phí đã giảm từ 2 phòng còn 1 phòng, đồng thời sử dụng phần mềm OneMES để giảm thời gian thanh toán cho người bệnh. Trong năm, Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao như: nội soi, cắt túi mật, khâu thủng dạ dày, thủng đại tràng, bóc tuyến giáp... Hiện nay, số lượt người bệnh ăn theo tiết chế dinh dưỡng tại các khoa nội trú đạt trên 85%, các điều dưỡng cung

cấp suất ăn tại buồng bệnh. Bệnh viện cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện duy trì hỗ trợ cho người nghèo 10.000 đồng tiền ăn một ngày; hàng tháng mỗi người bệnh trong viện được hỗ trợ 1 bữa ăn miễn phí và một số bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp từ 200.000 - 300.000 đồng. Với nhiều biện pháp cải tiến chất lượng được triển khai, năm 2016, chất lượng của Bệnh viện được đánh giá xếp thứ nhất trong 12 bệnh viện tuyến huyện của tỉnh. Trong thời gian tới, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Bệnh viện trở thành bệnh viện phát triển toàn diện với đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi, phục vụ tận tụy người bệnh, có môi trường làm việc trong sạch, luôn mở rộng hợp tác với các đơn vị bạn.

ĐÀO QUỲN